



# ข่าวสารนิเทศ • Press Release

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ Department of Information, Ministry of Foreign Affairs

Tel. 02 643 5105 • Fax. 02 643 5106-7 • Email: information02@mfa.go.th

Website: <https://www.mfa.go.th> Facebook: [www.facebook.com/ThaiMFA](http://www.facebook.com/ThaiMFA) Twitter: [www.twitter.com/MFAThai](http://www.twitter.com/MFAThai)

\*\*\*

ที่ / ๒๕๕๗

## ไทย-อาเซียน ผลักดันความร่วมมือในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๗

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายหลิว เจิ้นหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นประธานร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๗ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๒๐ ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์อาเซียน-จีน โดยมุ่งเน้นการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งจะนำมาสู่การเจริญเติบโตและความมั่นคงของภูมิภาค

ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๗ ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาพลวัตของการหารือ โดยต่อยอดจากผลลัพธ์ของการประชุม SOM on DOC ครั้งที่ ๖ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ที่เมืองซูโจว และการประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC: JWG on DOC) ครั้งที่ ๑๐ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ที่สิงคโปร์ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือผ่านการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างกัน

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ COC นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายให้คณะทำงานร่วมอาเซียน-จีน (JWG on DOC) ศึกษามาตรการต่างๆ เพื่อขยายประเด็นและจุดยืนร่วมที่อาเซียนและจีนเห็นพ้องร่วมกัน เพื่อเป็นการต่อยอดจาก DOC (DOC Plus approach) นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ยกร่างอำนาจและหน้าที่ (Terms of Reference) สำหรับการจัดตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ (EPEG) เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสและคณะทำงานร่วมอาเซียน-จีน

ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๒๐ ทั้งสองฝ่ายย้ำความสำคัญของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ในการเป็นเสาหลักของสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ให้มีความใกล้ชิดและมั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ และความเคารพซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ อาเซียนยินดีกับข้อริเริ่มใหม่ของจีน อาทิ สนธิสัญญาอาเซียน-จีน ว่าด้วยความสัมพันธ์เพื่อนบ้านที่ดี มิตรภาพ และความร่วมมือ การจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-จีน อย่างไม่เป็นทางการที่จีน การบริหารจัดการภัยพิบัติ การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันดำเนินการต่อไป คือ การผลักดันให้มีการปฏิบัติตามข้อริเริ่มของผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๖ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายเป็น ๑ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๖๓

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติในทะเลในช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๗ และจัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำรุ่นใหม่อาเซียน-จีน (ASEAN-China Young Leadership Forum) เพื่อเป็นกิจกรรมฉลองปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน-จีน ในปีนี้

ทั้งนี้ ผลการประชุมทั้งสองจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเตรียมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ และการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๗ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ นอกจากนี้ ไทยยังมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SOM on DOC ครั้งที่ ๘ ต่อเนื่องกับการประชุม JWG on DOC ครั้งที่ ๑๒ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อรักษาพลวัตความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีน ในประเด็นทะเลจีนใต้

\*\*\*\*\*

๒๒ เมษายน ๒๕๕๗